



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี โทร. ๐๓๒-๖๔๖๙๐๐

ที่ ปช ๐๖๓๓/๑๐๐

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเสริมสร้างด้านจริยธรรม การรักษาวินัยการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภออุบลบุรี

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment:ITA) เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบรรจิวิสัยทัศน์ "สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" มีเป้าหมายในภาพรวม "ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ส่งผลให้ ประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดีขึ้นกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีด้านสาธารณสุข และกำหนดเป็น PA ของกระทรวงสาธารณสุขด้าน Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่ ๑๑. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ ๔๕ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๘๕ สิ้นสุดไตรมาส ๔)ตัวชี้วัดที่ ๔๖ ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๘๒) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง(Self-Assessment) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน ๒๒ ข้อ มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานหลักภายใต้แนวคิด MOPH ITA ๒๐๒๔ : DECADE OF MOPH ITA เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้ว ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี จึงขออนุมัติขออนุมัติจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเสริมสร้างด้านจริยธรรม การรักษาวินัยการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลบุรี เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ทิพย์ จงดี

(นางทิพย์ จงดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุชุม ทัศนาศ)

สาธารณสุขอำเภออุบลบุรี